

สพฐ.แจ้งรายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งผลงานการประกวด คลิปวีดิทัศน์ "Meditation Clip Contest"

นำเสนอเมื่อ : 19 มี.ค. 2567

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งรายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งผลงานการประกวดคลิปวีดิทัศน์ "Meditation Clip Contest"

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๘๓๑



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งรายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งผลงานการประกวดคลิปวีดิทัศน์ “Meditation Clip Contest”

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๔๒๙

ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งผลงาน

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีประกาศรับสมัครการประกวดผลงานคลิปวีดิทัศน์ “Meditation Clip Contest” และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งรายชื่อเข้าประกวดในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรับผลงานทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ Google Forms ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ การรับผลงานการประกวดดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้การดำเนินการประกวดผลงานคลิปวีดิทัศน์ Meditation Clip Contest เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอแจ้งรายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งผลงานการประกวดคลิปวีดิทัศน์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งผลงานภายในเวลาที่กำหนด แต่ไม่ปรากฏรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โปรดนำหลักฐานติดต่อมายังกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ภายในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ โดยประสานทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๕ หากปรากฏข้อเท็จจริง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งรายชื่อผู้ส่งผลงานฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะถือว่าไม่ได้เข้าร่วมการประกวดฯ ในครั้งนี้ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก จำนวน ๑๘ ทีมสุดท้ายพร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๕/ ๕๗๗๙

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน